

Lời Ngỏ của Liên Đoàn Trưởng



Thấm thoát đã 25 năm, từ ngày những Trưởng và hướng đạo sinh đầu tiên thành lập nên Liên Đoàn Hướng Đạo Trường Sơn vào tháng 6 năm 1980, ghi danh với hội Nam Hướng đạo Hoa kỳ (Boy Scouts of America) số 680. Sau đó, vào tháng Giêng năm 1994, qua sự cố gắng của các Trưởng Nữ, liên đoàn có thêm ngành Nữ, 2194, ghi danh với hội Nữ Hướng đạo Hoa Kỳ (Girl Scouts of USA) để các em nữ có môi trường sinh hoạt thích hợp hơn.

Kể từ đó, Liên Đoàn Hướng Đạo Trường Sơn với con số 680 và 2194 (sau này theo từng ngành có thêm 3194, 4194 và 5194) đã và đang là ngôi nhà tinh thần của nhiều thế hệ Trưởng và các em đã từng một thời mang huy hiệu Trường Sơn trên bộ đồng phục hướng đạo của mình. Trong suốt thời gian một phần tư thế kỷ qua, với đường hướng sinh hoạt, phương châm giáo dục và kỷ luật của phong trào hướng đạo, Liên Đoàn Trường Sơn rất hãnh diện trong việc tiếp tay giáo dục giới trẻ và giúp cho gia đình có được những đứa con ngoan, những công dân tốt trong cộng đồng, xã hội. Quý trưởng đã bỏ nhiều công sức và thời gian để vun xới những thế hệ tương lai, tre già măng mọc, nhằm đào tạo những tài năng mới tiếp nối “Nghịệp Trưởng” để xây dựng và phát triển phong trào hướng đạo. Trong thời gian đầu, cuộc sống khó khăn nơi xứ lạ khiến phụ huynh ít để ý đến việc chăm sóc tinh thần cho các con em. Sự hiện diện của LÐHÐ Trường Sơn đã là nơi gặp gỡ, là nhịp cầu nối liền các em, các huynh trưởng trở thành anh chị tinh thần. Về sau, khi cuộc sống tạm ổn định, các phụ huynh tham dự nhiều hơn, hăng say đóng góp công sức để hỗ trợ các trưởng hoàn thành sứ mạng. Nhưng thương nhất vẫn là các em, đã hy sinh những “cartoon shows”, những cảm dỗ khác vào buổi sáng thứ Bảy để đến với hướng đạo.

Xin chân thành cảm tạ tấm lòng vàng của những vị mệnh thường quân, cơ sở thương mại đã hỗ trợ cho các sinh hoạt của LÐHÐ Trường Sơn. Với sự hợp tác của tất cả mọi người, LÐHÐ Trường Sơn sẽ mãi là ngôi nhà tinh thần của tất cả chúng ta, những người đã và đang gắn bó với Trường Sơn.

Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập LÐHÐ Trường Sơn, 6/1980 – 6/2005, chúng ta cùng nhau ôn lại những kỷ niệm vui buồn trong các sinh hoạt, các kỳ trại, cùng chia sẻ những thăng trầm của liên đoàn, và nhất là cùng chung vui với những thành quả tốt đẹp của các em hướng đạo sinh khi các em gặt hái được các đẳng cấp cao nhất của phong trào như: Đại Bàng (Eagle Scouts) và Gold Awards. Đồng thời, chúng ta cũng luôn tâm niệm rằng, mục đích tối ưu của phong trào hướng đạo là nhằm đào tạo các em trở thành những con người hữu dụng trong tương lai; đồng thời, quý trưởng và quý phụ huynh chúng ta cũng có được những niềm vui quây quần bên nhau ôn lại kỷ niệm xa xưa và mãi nguyện nhìn thấy sự trưởng thành của các em.

Liên Đoàn Trưởng,

Hải Ly Cần Cù Hồ văn Đức

Tháng 6 năm 2005

Kỷ Niệm 25 Năm Ngày Thành Lập LÐHÐ Trường Sơn.